



**ผู้ว่าการ กยท. คนแรก
(อย่างเป็นทางการ)**

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้
ว่าการ กยท. คนแรกและเข้า

ปฏิบัติงานที่ กยท. อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เผยพร้อมทำงานขับเคลื่อน กยท. ให้ถึงเป้าหมาย
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความสุขแก่พี่น้องชาวสวนยาง



ที่มา ไม่ลองไม่รู้ ฉบับ พ.ค. 59 น. 13

พืชเศรษฐกิจ

โดย : กองบรรณาธิการ

กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีการกิจหลัก ทางด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “ยางพารา” ทั้งในส่วนที่เป็นผลผลิตจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายตลอดจนยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันให้การส่งเสริมเรื่อง “การแปรรูป” เพื่อเกิดการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมูลค่าเพื่อการสร้างรายได้ ท่ามกลางภาวะการณของราคา ยางที่ตกต่ำลงมากอย่างในขณะนี้ โดยที่เกษตรกร ผู้ปลูกยางเองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ และแนวทางหนึ่งคือ การประกอบอาชีพเสริม อาจเริ่มด้วยการแปรรูป ยางเป็นผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆ จำหน่าย ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ของตนเอง

จากเครื่องใช้ในครัวสู่การแปรรูป ยางเป็น “ผลิตภัณฑ์” ได้!!?

คุณณพรรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. เล่าให้ฟังว่า งานบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของกลุ่มอุตสาหกรรมยางฯ ถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ได้รับความสะดวกมาอย่างต่อเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องกับยางพารา ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติจริงให้กับผู้เข้ามาเรียนรู้ตามหลักสูตร/หัวข้อซึ่งมีความสนใจ จากการที่กลุ่มอุตสาหกรรมยางฯ จะมีผลงานวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับยางพาราอย่างค่อนข้างครอบคลุมการผลิตทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ในระดับครัวเรือน กลุ่มหรือวิสาหกิจ



คุณณพรรัตน์
ใช้งานจากยางพารา
ที่ใช้ทดแทนไม้

งานวิจัยยาง

เพื่อการสร้างรายได้ (เสริม)

ชาวสวนยางรายย่อย



การเติมสารเคมีตามสูตร
(ใช้วิธีชั่งหรือตวงก็ได้)



ใช้เครื่องตีแป้งผสมน้ำยาง
กับสารเคมีให้เข้ากันดี



แบบหรือแม่พิมพ์ชิ้นงาน
ทำจากปูนปลาสเตอร์



เดิมทีเดียวให้ชิ้นงาน
(ทำเป็นของที่ระลึก)



ทำบ้าหล่อตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
(สำหรับงานประดิษฐ์)



ผลิตถุงมือแม่บ้าน

ชุมชน เอสเอ็มอี (SMEs) จนไปถึงในระดับของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีงานบริการทดสอบมาตรฐาน โดย Lab ที่ได้มาตรฐานสากล การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) สำหรับกระบวนการผลิต เป็นต้น

โดยยกตัวอย่างการแปรรูปยางแบบต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเทคนิคซับซ้อน ใช้ทุนไม่สูงมากนักจากการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถหาได้ในครัวเรือน อาทิ เครื่องตีแป้ง (ทำขนมเค้ก), หม้อนึ่ง, เครื่องซักผ้า และพัดลม ซึ่งเหมาะกับการทำเป็นอาชีพเสริมหรือชาวสวนยางรายย่อยที่ต้องการจะแปรรูปยางทำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างรายได้ (เพิ่ม) โดยใช้วัตถุดิบเริ่มต้น คือ "น้ำยางข้น" หาซื้อได้จากโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่อยู่ใกล้บ้าน หรือจะสั่งซื้อมาสดตอกเอาไว้ได้ จากนั้นนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเริ่มจากการตีน้ำยาง + เติมน้ำเค็มตามสูตรที่ให้ (สารเค็มแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติทำให้น้ำยางเมื่อขึ้นรูป/เท ในแบบพิมพ์ เป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ได้คุณภาพตรงตามที่กำหนดไว้) จนกระทั่งเนื้อยางกับสารเค็มเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวแล้ว จึงนำไปเทใส่แบบพิมพ์ที่เตรียมไว้ ซึ่งแบบพิมพ์สามารถทำใหม่ได้เรื่อยๆ ตามต้องการ โดยใช้ปูนปลาสเตอร์ และใช้เวลาสำหรับให้

ยางที่เหลวไปจับตัวเป็นชิ้นงานและแห้งดีประมาณ 1 ชั่วโมงหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับขนาด แล้วจึงนำออกเพื่อไปอบหรือเข้าหม้อนึ่งต่ออีก หลังจากนั้นก็นำมาซักล้างทำความสะอาดเพื่อขจัดกลิ่นยาง และตามด้วยการเป่าลมหรือผึ่งไว้ให้แห้งดี ก่อนจะนำมาเก็บรายละเอียดพร้อมการลงสีเป็นขั้นตอนสุดท้าย สามารถทำได้ตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆ อย่างเช่น กลุ่มของที่ระลึก พวงกุญแจ แมกเน็ต (ติดตู้เย็น) ตุ๊กตา หน้ากาก ถุงมือแม่บ้าน & การเกษตร โมเดลอาหารและผลไม้ สื่อการเรียนการสอน ที่ใส่กระดาษทิชชู (แขวนติดผนังบ้าน) หรือกรอบแทนกรอบไม้ เป็นต้น ข้อสำคัญของการผลิตในลักษณะนี้ก็คือ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานออกมาใหม่ๆ อยู่เสมอ จะช่วยให้ไม่มีปัญหาเรื่องตลาด ขณะที่รายได้ไม่ต่ำกว่าเท่าตัวหรือสองเท่าอยู่แล้ว เพราะสามารถผลิตต่อครั้งเป็นจำนวนมากได้

“หมอบยางพารา” เพื่อสุขภาพ ที่กำลังฮอต!

อีกการแปรรูปจากน้ำยางข้นที่ขณะนี้เป็นที่สนใจอย่างมากก็คือ หมอบยางพารา เพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางเอง ผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภคที่เริ่มเห็นถึงคุณประโยชน์ด้านสุขภาพ โดย ผอ.ณพรัตน์ บอกว่า สำหรับหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นการแปรรูปยางที่ต้องใช้เทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเข้ามาช่วย และมีความยากขึ้นไปอีก ที่กลุ่มอุตสาหกรรมยางฯ ก็มีการเปิดอบรมมาได้สักพักแล้ว โดยล่าสุดทาง กยท. จัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปน้ำยางเพื่อผลิตหมอบยางพารา (หลักสูตร 2 วัน) ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ในช่วงเดือน มี.ค. และ เม.ย. ที่ผ่านมามีจำนวน 2 รุ่น (รวม 30 คน) ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเกินจำนวนที่ตั้งไว้ จนต้องขอขยายรอบเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีเทคนิคบางประการ และต้องใช้ทักษะจากการฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจแล้ว เพราะเป็นการเรียนรู้จากการผลิตแบบแยกส่วนการทำในแต่ละขั้นตอน ต่างจากเครื่องจักรผลิตต่อเนื่องแบบโรงงานขนาดใหญ่ ที่สามารถตั้งค่าการผลิตได้อย่างแม่นยำกว่า ราคาเครื่องก็สูงกว่า รวมถึงการทดสอบมาตรฐานก็ต้องผ่านเกณฑ์ ไม่มีปัญหาเรื่องสูตรการผสมหรือความเสียหาย (เสียครั้งต่อครั้ง) ดังนั้น เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสการตลาด ให้กับต้นทางของยางพาราได้ ขณะนี้ทางกลุ่มฯ กำลังปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดให้กับผู้สนใจต่อไป

ทั้งนี้ ผอ. กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตหมอบยางพาราแบบไม่ต่อเนื่อง ว่า ยังคงมีข้อบกพร่องทางด้านมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อยู่หลายกรณี เช่น การเกิดฟองอากาศ ความหนาแน่นของเนื้อยาง น้ำหนัก และความเปลี่ยนแปลงเนื้อยางจากการผลิตเสียดที่มีอยู่สูง เป็นต้น แต่ทว่าขณะนี้ตลาดหมอนยางพาราซึ่งยังขายได้อยู่ หรือที่พบมีปัญหายุ่งยากก็คือ เป็นหมอนจากจีนซึ่งมีส่วนผสมของ "ยางสังเคราะห์" สามารถทำให้สีขาวสวยน่าใช้กว่า แต่หลังจากใช้งานไปได้สักระยะเวลาจะเกิดการลอกหลุดล่อน ไม่เอื้อสำหรับการใช้ต่อไป จึงฝากถึงผู้บริโภคว่าให้พิจารณาก่อนซื้อเพราะหากเป็นหมอนยางพาราที่ผลิตจากยางพารา 100% จะมีความปลอดภัยคุณสมบัติที่ดีกว่า อายุการใช้งานนาน (นับ 10 ปี) หรือจนกว่าจะก๊วบ/ยุบตัวลงจนทำให้เวลาหนุนนอนรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วจึงค่อยเปลี่ยนไปใหม่

**พลผลิตต้นน้ำก็รุ่งได้!
(ขี้ยาง & ยางแผ่นรมควัน) ด้วย
มาตรฐาน GMP รับรอง**

พร้อมกันนี้ ผอ.กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. ยังได้พูดถึงการแปรรูปผลผลิตต้นทางอย่าง น้ำยางสด ที่มีการผลิตเป็น "ยางแผ่นดิบ-ยางแผ่นรมควัน" รวมถึงการทำเป็นขี้ยางหรือ "ยางก้อนถ้วย" ที่เกษตรกรบางพื้นที่มองว่าช่วยลดต้นทุนการผลิตนั้น โดยสามารถยกระดับการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสการตลาดที่ดีกว่า กล่าวคือ อย่างกรณีของยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควัน จากเดิมการกำหนดคุณภาพโดยแบ่งเป็นยาง



หมอนยางพารา (เพื่อสุขภาพ)
ที่กำลังฮิตอีก



การเก็บมูลค่าอย่างเหมาะสมกับ
ด้วยมาตรฐาน GMP



หากยางก้อนถ้วยแปรรูป
เป็นยางเครป GMP

ชั้นต่างๆ เพื่อการกำหนดราคาซื้อขาย และสำหรับการส่งออก (ยางแผ่นรมควัน) ตลาดปลายทางจะกำหนดสเปกให้พร้อมมีการอัดก้อนตามมาตรฐาน ส่วนกรณีของขี้ยางหรือยางก้อนถ้วยที่รับซื้อโดยโรงงานยางอัดแห้ง จะมีปัญหาเรื่องกลิ่น (เหม็น), สิ่งเจือปน (ความสกปรก) และความชื้น ซึ่งทำให้ถูกกดราคาอย่างไม่เป็นธรรมอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จากความสำเร็จในการยกระดับรายได้ของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งสามารถส่งออกยางได้หลังผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP โดยสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ได้ดำเนินการออกใบรับรองให้แล้วสำหรับโรงงานยางอัดก้อนจำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดจนได้รับการยอมรับคุณภาพจากตลาดปลายทางที่ซื้อขาย นำมาสู่การขยายผลต่อไปยัง "ยางแผ่นรมควัน GMP" และยางก้อนถ้วยที่จะทำในรูปแบบของ "ยางเครป GMP" โดยมีการควบคุมคุณภาพมาตั้งแต่ในระดับแปลงผลิตด้วยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) รับรอง เพื่อการนำไปใช้สำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกและมั่นใจในคุณภาพ เป็นการสร้างจุดขาย (ใหม่) เพิ่มโอกาสการตลาดและราคาได้อีก ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมยางฯ มีองค์ความรู้พร้อมแล้วสำหรับบริการถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อการยกระดับรายได้ผลผลิตต้นทาง

นอกจากตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่กล่าวมาแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรมยางฯ ยังมีผลงานชิ้นโบว์แดง อย่างถนนยางพาราสายแรก! ในประเทศไทย ที่ใช้ยางธรรมชาติทดแทนยางมะตอยซึ่งมีคุณสมบัติเด่นทางด้านความยืดหยุ่นสูง ทนทาน แข็งแรง อายุการใช้งานกว่า 13-14 ปี มาแล้วยังไม่มี การซ่อม! และได้รับการรับรองจากกรมทางหลวงมีการออกสเปก

พร้อมกำหนดราคา กลางสำหรับการก่อสร้างเอาไว้แล้ว สามารถช่วยลดสต็อกยางและเกิดการใช้ในประเทศได้มากอีกทางหนึ่ง (หากมีนโยบายสนับสนุนอย่างจริงจัง) เพราะในขณะที่ประเทศไทยเองมีข้อมูลด้านการใช้น้อยมาก (10 กว่า% เท่านั้น) เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกซึ่งเพิ่มอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา กับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ปัจจุบันเรามี "พันธุ์ยาง" ที่ให้ผลผลิตสูง (กว่า 280 กก.ขึ้นไป/ไร่/ปี) เพื่อแนะนำปลูกอย่างเหมาะสมสำหรับพื้นที่ อาจเรียกได้ว่าผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ของเพื่อนบ้านที่มีอยู่ขณะนี้ จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหรือไม่? ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยไม่จำเป็นต้องปลูกยางมากๆ อีกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โทร. 0-2940-5712 (ในวันและเวลาราชการ)



กยท.เร่งสร้างมาตรฐาน“สนามฟุตบอลยางพารา”

นางณิพรรัตน์ วิจิตตชชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ หันมาใช้ยางพารา เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในประเทศ มากขึ้นนั้น พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐสนใจนำร่องการใช้ยางสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่น สนามเด็กเล่นที่ใช้บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร ยางปูพื้นลู่วิ่ง-ลานกรีฑาระดับท้องถิ่นและระดับมาตรฐานสากล ยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ยางปูพื้นในสนามฟุตบอล โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราและหมอนยางพาราสำหรับทหาร เป็นต้น



น่าสนใจใช้เวลาว่าง ออกกำลังกายในสนามฟุตบอลยางพาราแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ข้อดีของการใช้ยางปูพื้นสนามฟุตบอล คือ จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ให้กับนักกีฬา เมื่อเกิดการหกล้ม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยางพาราปูพื้น มีคุณสมบัติที่สามารถรับแรงกระแทกสูงกว่าค่าแรงเฉลี่ยทำให้นักกีฬามีความปลอดภัยในการเล่นกีฬามากขึ้น นอกจากนี้ การใช้ยางปูพื้นสนามฟุตบอลยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในอุตสาหกรรมยางพารา เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว เพราะแผ่นยางพาราปูพื้น 1 ตารางเมตร ใช้แผ่นยางพารารวมควมหรือยางแห้ง

จากจำนวนโครงการนำร่องทั้งหมด พบว่าปริมาณความต้องการใช้“ยางปูพื้นในสนามฟุตบอล” มีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งถึง 7,000 สนาม เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความต้องการสร้างสนามฟุตบอลยางพาราในเกือบทุกตำบล ซึ่งจะต้องใช้ปริมาณยางจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 40,000 -50,000 ตันสำหรับใช้ก่อสร้างสนามฟุตบอลยางพาราในปี 2559 นี้ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณยางที่มีอยู่ทั้งหมด 79,000 ตันในสต็อกรัฐบาล

หน่วยงาน อบต. แต่ละแห่งมีงบประมาณสำหรับก่อสร้างสนามฟุตบอลยางพาราอยู่ในมือแล้วทุกวันนี้ มีสถาบันเกษตรกรและบริษัทเอกชนหลายรายที่แปรรูปยางปูพื้นสนามฟุตบอลออกจำหน่าย แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นสนามฟุตบอล ยังไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทำให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบราชการ

ดังนั้น กยท. จึงจับมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.) การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันยกวางมาตรฐานยางปูพื้นสนามฟุตบอล ที่ได้คุณภาพ มาตรฐานกลาง เช่น ค่าความแข็ง ความนิ่ม ค่าความหนาของ

ผลิตภัณฑ์ยาง พลา ที่ผู้ประกอบการแปรรูปยางปูพื้นสนามฟุตบอลสามารถนำไปใช้ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบัน

ทั้งนี้ กยท. คาดว่า จะหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ หากแผนยางมาตรฐานยางปูพื้นสนามฟุตบอลได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ต่อไปหากหน่วยงานภาครัฐแห่งใดต้องการสร้างสนามฟุตบอลยางพารา ก็สามารถเทียบยกมาตรฐานดังกล่าวมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที คาดว่า โครงการนี้จะช่วยยกระดับคนไทยทัน



ประมาณ 5-7 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับสูตรการผลิตของผู้ประกอบการแต่ละราย

ปัจจุบัน คณะทำงานชุดนี้ยังทำหน้าที่ยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางประเภทอื่นๆ เช่น ที่นอนยางพารา หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผลิตภัณฑ์ยางเคลือบสระ ฯลฯ ให้ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ไปพร้อมๆ กัน

ทุกวันนี้ “หมอนยางพารา” เป็นสินค้าที่ขายดีมาก เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน เพราะหมอนยางพาราฝีมือคนไทย เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ 100% หมอนยางแต่ละใบจะใช้ปริมาณยางพารา 1.3 กิโลกรัม และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี เนื้อหมอนยางธรรมชาติจะมีความนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดี ช่วยลดอาการปวดเมื่อย ลดปัญหาโรคนอนหลับและเข่า ช่วยให้ผ่อนคลายอย่างมีความสุข

กระแสความนิยมใช้ “หมอนยางพารา” ที่ผลิตในประเทศไทยขายดี จนผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด ทำให้พ่อค้าหัวโสบางรายนำเข้าหมอนยางพาราจากประเทศจีนมาตีตลาดขายว่าเป็นหมอนยางพาราของไทย และขายในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นปัญหาที่นำท้วงโยมมาก เพราะการแอบอ้างดังกล่าวทำให้สินค้าไทยเสียชื่อเสียงและสูญเสียโอกาสทางการตลาด

หมอนยางของจีนส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกรดต่ำกว่าของไทย เพราะผลิตจากยางสังเคราะห์ผสมกับยางสังเคราะห์ จึงมีอายุการใช้งานสั้น หลังจากใช้งานไป 2-3 ปี เนื้อหมอนยางจะมีสีกระดำกระด่าง และหลุดร่อนออกมาเป็นแผ่นๆ หมอนยางจีนที่นำเข้ามาหลอกลงผู้บริโภคพบว่าสินค้าส่วนใหญ่

วางขายในร้านค้าที่มุ่งเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ ต้องยอมรับว่า ปีนี้หากต้องการควบคุมตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมสินค้าหมอนยางพารา และที่นอนยางพารา ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง กยท.จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรการผลิตหมอนยางพาราและที่นอนยางพาราให้แก่ผู้สนใจทั่วไปรุ่นละ 15 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โทร. 02-940-5712, 02-940-6595 ได้ในวันและเวลาราชการ

ล้นขายยางซีโนเคมกำไรเซอร์

‘เซาว์’ทำขาดทุนลาออก/ควบ 3 หน่วยงานกยท.ยังวุ่น

“เซาว์” ทำลาออก หากขายยางซีโนเคม 2 แสนขาดทุน เผย กยท. มีแต่มีต่อเงินให้ค่าพรีเมียม 3 หยวนต่อกก. ยันมีกำไรเซาว์ เตรียมตั้งบริษัท ลูกตาม พ.ร.บ.การยางฯ ทำธุรกิจซื้อขายยางครบวงจร มุ่งตลาดใหม่ ลดพึ่งจีน อีกด้านปรับโครงสร้าง กยท. ควบรวม 3 หน่วยงานยังวุ่น วงใน ปูตเกษตรกร-พนักงาน นัดชุมนุม 11 พ.ค. จี้ผู้ว่าการเคลียร์ปัญหาสงบศึก หัวหน้ากระทบบริหารยวทั้งระบบ

นายเซาว์ ทรงอาวุธ รักษาการ ตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รัฐวิสาหกิจใหม่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงโครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่างฝ่าย กยท.กับซีโนเคมกรุ๊ป จากจีน ปริมาณ 2 แสนตัน โดยเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง STR 20 จำนวน 5 หมื่นตัน กำหนดส่งมอบ 12 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 1.66 หมื่นตัน ตามสัญญาเริ่มส่งมอบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 สิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 12 เดือน) นั้น ล่าสุดได้มีการส่งมอบสินค้างวดแรกแล้ว จำนวน 1.66 หมื่นตัน ส่วนงวดที่ 2 ทางฝ่ายจีนต้องมาวางแอลซี เพื่อซื้อขายในงวดต่อไป ซึ่งหลังจากวางแอลซีแล้ว ทางกยท.จะซื้อขายจากเกษตรกรเพื่อส่งมอบต่อไป

“ผมมั่นใจว่าการซื้อขายยางให้กับซีโนเคม จะมีกำไรแน่นอน เพราะทางจีนให้ค่าพรีเมียมสินค้า 3 หยวน หรือประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าขายครบ 2 แสนตันแล้วขาดทุน ผมพร้อมที่จะลาออกทันที อย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่าซื้อขายในลักษณะ กึ่งองค์กรรัฐช่วยตัวลำบากขาดความคล่องตัว ดังนั้นทาง กยท.จำเป็นต้องตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อทำการซื้อขาย ซึ่งจะนำไปตามแผนดำเนินการตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในการหาตลาดใหม่ เพื่อให้ราคายางในประเทศมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ได้แค่พึ่งตลาดจีนอย่างเดียว”

นายเซาว์ ขยายความอีกว่า ในสัญญากับซีโนเคมมีการตกลงขายผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งในจำนวนที่ส่งมอบยางเฉลี่ยเดือนละ 1.66 หมื่นตัน แบ่งเป็น 10% ให้รับซื้อขายแผ่นรมควันที่ผลิตโดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้

รับการอนุมัติมาตรฐานการผลิต GMP ส่วนอีก 90% ของผลิตภัณฑ์ยางแต่ละชนิดให้ 7 บริษัทเป็นผู้ส่งมอบ ได้แก่ 1.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (บมจ.) 2. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (บจก.) 3.บจก. เซาท์แลนด์ 4.บจก.ทองไทย 5.บจก.บี.ไรท์ 6. บจก. ยางไทย บักชีใต้ (เด็บบี้ห้าง) และ 7.บมจ.ไทยอัส ยางพารา ล่าสุด บจก.ทองไทย ได้ขอลงมือตัวจึงเหลืออีก 6 บริษัทที่จะผลิตส่งมอบ ขณะที่แหล่งข่าวจาก กยท. เผย แนวทางดำเนินการในการรับซื้อขายป้อนซีโนเคมมี 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1. กยท.ซื้อขายจากสถาบันเกษตรกร ทำสัญญาแบบ Long Term ในเงื่อนไขราคา F.O.B กับสถาบันเกษตรกร แนวทางที่ 2 กยท.ซื้อขายผ่านตลาดกลางทั้ง 6 แห่ง และตลาดท้องถิ่น 108 แห่งตลาดในราคาตลาด และ 3.กยท.ทำสัญญาแบบ Long Term ในเงื่อนไขราคา F.O.B หรือซื้อตรงจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง (ดูตารางประกอบ) ขณะที่ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างของ กยท. โดยควบรวม 3 องค์กรเป็นหนึ่งในได้แก่ องค์กรการสวนยาง (อ.ส.ย.) สถาบันวิจัยยาง (สวย.) และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ส.ก.ย.) ล่าสุด นายจิตติน วิเศษสมบัติ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึง นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.เรื่องขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งพนักงานให้รักษาการในตำแหน่งต่างๆ

สอดคล้องกับนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ที่เผยว่า ปัญหาการปรับโครงสร้างของ กยท. โดยควบรวม 3 หน่วยงาน ยังมีการจัดสรรตำแหน่งไม่ลงตัว ซึ่งทราบว่ามีทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบ 3 หน่วยงาน รวมทั้งตัวแทนเกษตรกรจะนัดชุมนุมวัน

> 3 โมเดลการซื้อขายของ กยท.ป้อนซีโนเคมกรุ๊ป

แนวทาง	รายการ	ชนิดยาง	ผู้รับผิดชอบคุณภาพสินค้า
1.	กยท.ซื้อขายจากสถาบันเกษตรกร	ยางแผ่นรมควันชั้น 3	สถาบันเกษตรกร
2.	กยท.ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา 6 แห่ง/ ตลาดท้องถิ่น 108 ตลาด	ยางแผ่นรมควันชั้น 3	บริษัทแปรรูป
3.	ซื้อขายจากผู้ประกอบการโดยตรง	ยางแผ่นรมควันชั้น 3/ ยางแท่ง STR 20	ผู้ประกอบการ

ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม

ที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ อ.ส.ย. บาง
ขุนนนท์ แล้วจะเชิญผู้ว่าการกยท.มาเจรจา
เพื่อแก้ปัญหาภายในให้เสร็จสิ้น เพราะ
เกรงว่าการเปิดกริตยางช่วงกลางเดือน
พฤษภาคมนี้จะกระทบกับเกษตรกร และ
การบริหารยางพาราทั้งระบบจะมีปัญหา
แน่นอน ส่วนวิธีการแก้ปัญหามองว่าง่าย
มากโดยเสนอให้มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าการ
กยท. มาจาก 3 หน่วยงาน แล้วให้แต่ละ
หน่วยงานดูแลกันเองเชื่อว่าปัญหาจบ
แน่นอน เพราะงานไม่ซ้ำซ้อนกันอยู่แล้ว



ทยิบได้ผ้า 5 คืบ ปีนี้มีพอดดี

พระโคเสียงท่ายค้าขายคืบขึ้น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน
ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559
โดยพระยาแรกนาทยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า ★ มีต่อหน้า 11

▷ แรกนาขวัญ
นายธีรภัทร ประ-
ยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผู้
ทำหน้าที่พระยาแรกนา
เดินไปรอบข้าวเปลือก
ในการพระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ
เนื่องในวันพืชมงคล
ประจำปี 2559 ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง ซึ่ง
พระยาแรกนาเสียง
ท่ายผ้าถุงได้ผ้า 5 คืบ
ส่วน "พระโคเพิ่ม-พระ
โคพูล" เสียงท่ายกินข้าว-
งา-น้ำ-หญ้าและเหล้า

ทยิบได้ผ้า 5 คืบ ☆ ต่อจากหน้า 1
น้ำในปีนี้มีปริมาณพอดดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผล
บริบูรณ์ดีผลอาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่
พระโคเพิ่ม พระโคพูล กิน ข้าว งา น้ำ หญ้า และเหล้า
ทำนายได้ว่า ธัญญาหารผลอาหาร ภักษาหาร มังสาหาร
จะอุดมสมบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสสมควร การ
คมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น
ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
เวียนมาบรรจบครบปีสำหรับพระราชพิธีจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 เมื่อเวลา
08.35 น. วันที่ 9 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ทุ่ง
ที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมด้วย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตาม

เสด็จด้วย
สำหรับฤกษ์ไถหว่านในปีนี้อยู่ในช่วงระหว่าง
08.29-09.09 น. โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่
พระยาแรกนาส่วนเทพีคู่หาบทองได้แก่น.สอมรรัตน์
แขวงโสภานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และว่าที่
ร.ต.หญิง ณฐมน อยู่เอื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ กรมชลประทาน เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่

น.ส.นันท์นิ ทองคงเหี้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ น.ส.ฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนพระโคธรรณา ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล พระโคสารอง ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง

จากนั้นนายธีรภัทร ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ยาดราพรพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์ นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาถวายบังคม ก่อนไปยังลานแรกนา เข้าหน้ากังงูพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโค และโค แล้วจึงโคड़ेไปโดยวิธี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ ก่อนที่จะหว่านธัญพืช ไห่ลั่นร้องชัย แล้วโคกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ่านู้งแห่งกาย โดยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ถวายรายงานการพยากรณ์ว่า พระยาแรกนาหยิบได้ฝ้ายสิบ พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมึปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้อผลบริบูรณ์ดี และผลาหารมังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่พระโคกำลังเสี่ยงทายของกินอยู่นั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้เสด็จยังโรงพระโคสารอง ซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของพลับพลาที่ประทับ จากนั้นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้ใช้พระหัตถ์ลูบที่หน้าผากของพระโคพอและพระโคเพียง พร้อมกับพระปฏิบัติฐานันกับผู้ดูแลพระโคอีกด้วย

นอกจากนี้ พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเสี่ยงพระโค ซึ่งผลการเสี่ยงทายปรากฏว่าพระโคกินข้าว งา น้ำ หญ้า และเหล้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

อนึ่ง วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้ นับตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้เป็น "วันเกษตรกร" ประจำปีอีกด้วย โดยได้คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 16 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นายสันศักดิ์ วัฒนกุล จ.อุทัยธานี สาขา

อาชีพทำสวน ได้แก่ นายอุดม วรวิญญูรัฐ จ.จันทบุรี สาขาอาชีพทำไร่/นา ได้แก่ นายฉลิก กัญญาศรี จ.ชัยภูมิ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายทองหลอมประโคน จ.บุรีรัมย์ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นายอนงค์ ศรีไชยบาล จ.ร้อยเอ็ด สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสมบัติ บุญถาวร จ.กระบี่ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายชนัญญ์นฤศดานนท์ จ.ยะลา สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายอนุสรณ์พงษ์พาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายหนูแค้น ทูลคำ จ.บุรีรัมย์ สาขาอาชีพเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายอำนาจ เตชะวงศ์สกุล จ.นครปฐม สาขาอาชีพปศุสัตว์ ได้แก่ นายสุริยะ ชวงศ์ จ.เพชรบุรี สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จ.กาญจนบุรี สาขาการใช้วิชาเกษตรที่เหมาะสม ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จ.ลำพูน ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสมสุข เพชรกาญจน์ จ.สงขลา สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จ.ตราด และสาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายบัณฑิต กุลพฤกษ์ จ.ตราด

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 18 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร่องประตู จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จ.ตรัง กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จ.เชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม จ.สุรินทร์ กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเข็ญราย จ.เข็ญราย กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหัวขบง 2 จ.หนองบัวลำภู กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างเป็น จ.ยโสธร กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพิงบารมี จ.สกลนคร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง จ.กาฬสินธุ์ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จ.สกลนคร ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจิวราย จ.พิจิตร และวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ จ.ชัยนาท

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จ.กำแพงเพชร สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่แดง จำกัด จ.เข็ญใหม่ สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์เดินรถกระทุ้งแบน จำกัด จ.สมุทรสาคร สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด จ.บุรีรัมย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กทม. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีธรรมราช จำกัด จ.นครศรีธรรมราช และสหกรณ์เครดิตยูเนียนเข็ญเพชร ไร่ข่อย จำกัด จ.เพชรบุรี

ส่วนปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 มี 3 สาขา ได้แก่ นายคำพันธ์ เหล่างาม เป็นปราชญ์ของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายอักระ ธิติถาวร เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรกรดีเด่น และนายอดิศร เหล่าสะพาน เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรกรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ทั้งนี้ นายทองหลอมประโคน เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ "สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2559" กล่าวว่ ในปีนี้ที่ไ้รางวัลเนื่องจากแนวคิดการนำผลงานแสวงอาทิตย์มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานในการจัดการน้ำ โดยใช้พลังงานส่วนนี้สูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาหล่อเลี้ยงนาข้าว เล็ญปลา ในฤดูทำนาช่วยลดต้นทุนการผลิตจนถึงศูนย์ ซึ่งการจัดการน้ำที่ดีทำให้ในฤดูแล้งมีน้ำพอในการปลูกผลไม้ที่ต้องการน้ำมากและสามารถขายได้ราคาแพงเช่น แคนตาลูป ซึ่งสามารถสร้างรายได้ 120,000 บาทต่อไร่ และเมล่อนสร้างรายได้ 240,000 บาทต่อไร่ ซึ่งการซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้ง เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว ต้นทุนเพียง 100,000 กว่าบาท และคืนทุนภายใน 2 เดือน แต่สามารถนำพลังงานมาใช้ทำการเกษตรได้ทั้งปี

ขณะที่นายสำรวม ปานหลุมข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลนางลือรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ "สาขาวิสาหกิจชุมชน" ประจำปี 2559 กล่าวว่ แนวคิดของวิสาหกิจคือการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริม

ให้ประชาชนกลับมาทำการเกษตรที่ต่างจังหวัดโดยมีค่าแรงให้วันละ 300 บาท ทั้งนี้ รวมถึงการผลิตเมล็ดข้าวให้มีคุณภาพเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากเมล็ดแดงและสิ่งเจือปน โดยปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ที่กลุ่มผู้ผลิตตำบลลือทำชัยผลิตอยู่มี 5 พันธุ์ คือ กข.41, กข.61, กข.57, ข้าวหอมปทุม, กข.31 สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในชุมชน 20,000-30,000 บาทต่อเดือน เน้นส่งออกข้าวให้กับชุมชนใหญ่และไม่พึ่งพาตลาดเอกชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพระราชพิธีเสร็จสิ้น ประชาชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งอยู่รอบนอกแนวเชือกที่เจ้าหน้าที่นำมากั้นไว้ ต่างพากันวิ่งกรูเข้าไปภายในบริเวณลานแรกนา นำถุงพลาสติกมุงตักทรายที่มีเมล็ดข้าวปะปนอยู่เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญข้าวในฤดูทำนาต่อไป โดยในจำนวนนั้นมีชาวต่างชาติที่มาร่วมงานเข้ามาเก็บเมล็ดข้าวด้วย และนอกจากเมล็ดข้าวที่ถือเป็นของมงคลแล้ว ต้นไม้ อาทิ ดาวเรือง หงอนไก่ ต้นอ้อย ไม้แว่นแม่กระทั่งหญ้าที่เจ้าหน้าที่นำมาตกแต่งสถานที่ ยังถูกประชาชนเข้ามาเก็บใส่ถุงนำกลับบ้าน ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้ามาเก็บเมล็ดข้าวและต้นไม้ต่างๆได้ ก็มีพ่อค้าแม่ค้านำเมล็ดข้าว รวมทั้งต้นไม้มาจำหน่ายในราคา 20 บาท ได้พันธุ์ข้าว 17-20 เมล็ด ต้นดอกดาวเรืองต้นละ 100 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยงาม โดยนางพิมพ์พิไล ปานเฟื่อง กล่าวว่าเป็นคนอยู่ใน กทม. และมางานแรกนาขวัญทุกปีเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว นำไปบูชาเสริมสิริมงคลให้กับตนเองและนำไปเลี่ยมตะกรุดให้ลูกชายอย่างที่ทำมาทุกปี แต่สังเกตว่าปีนี้คนน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก และอากาศร้อนกว่าทุกปี



เก็บพันธุ์ข้าว

ประชาชนจำนวนมาก
เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวใน
การพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ประจำปี
2559 ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง
เพื่อนำไปเพาะปลูก
และเพื่อความเป็น
สิริมงคล เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม

พระโคกินอาหาร-เลี้ยงทนาย ศึก. รุ่ง-นำทำดี

พยากรณ์'แรกนาขวัญ' แท้เก็บพันธุ์ข้าวมงคล

สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชพิธีพืชมงคลแรกนา
ขวัญ ท้องสนามหลวง 'พระโค'เลือกกินข้าว-ข้าวโพด-
งา-น้ำ-หญ้า-เหล้า ทำนายน้ำ-ธัญญาหาร-ผลาหาร-
รักษาหาร-มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ การคมนาคม
สะดวก-การค้าขายกับต่างประเทศดี (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

พระโค

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 9 พฤษภาคม ที่
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทน

พระองค์ไปยังพลับพลาพิธีห้องสนามหลวง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากระยะที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นทำนาที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ข้าราชการเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยปีนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนา ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาคอง ได้แก่ น.ส.อมรรัตน์ แสงวโรโลก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และว่าที่ ร.ต.หญิง ณฐน อยู่เล่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน สำหรับเทพีคู่หาคองเงิน ได้แก่ น.ส.นันทินี ทองคงเหยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ น.ส.ฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับพระโคที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีนั้น กรมปศุสัตว์ได้เตรียมพระโคไว้ 2 คู่ ปีนี้พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอและพระโคเพียง ทั้งนี้ ในปีนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้าไปในพระราชพิธีมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,667 กิโลกรัม ประกอบด้วยข้าวนาหลวง 7 พันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี 1, สังข์หยดพัทลุง, ขาวดอภะสิ 105, กข 57, กข 41, กข 61, กข 6 และข้าวไร่ 3 พันธุ์ ได้แก่ ดอกพะยอม, ชิวเม้งจัน และส้มผั้ว ส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพิธีและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุใส่ซองขนาดเล็กเพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่างๆ สำหรับใช้แจกจ่ายเกษตรกรรับไปเป็นเมล็ดพันธุ์ และสิริมงคลในการประกอบอาชีพ และเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งหมดกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี 2559 เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป

ในส่วนของการเสด็จในพระราชพิธีประกอบด้วย 2 ช่วงคือ ช่วงแรกพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหีบรวงทับฟ้านุ่นเดิมนั้นเป็นผ้าลายมีตัวกัน 3 ผืน คือ หกสิบ ห้าสิบ และ

สี่สิบ ฟ้านุ่นนี้จะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาหีบ ผลการเสด็จในพิธีนี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสด็จหีบฟ้านุ่นแต่งกายได้ห้าสิบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมามีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนช่วงที่สองเป็นการโกหว่านซึ่งจะเป็นการไถดะไปโดยรี 3 รอบ เพื่อพลิกดินให้เป็นก้อน ไถโดยขวาง 3 รอบ เพื่อย่อยดินให้ละเอียดพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืช และไถกลับอีก 3 รอบเพื่อกลบเมล็ดพันธุ์พืชลงในดิน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการไถแล้วเป็นการเสด็จของกิน 7 สิ่งตั้งเสด็จพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ซึ่งพระโคเลือกกินข้าว ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินงา พยากรณ์ว่าผลาหาร ภัณฑาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินน้ำและหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภัณฑาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ยังเป็น “วันเกษตรกรประจำปี” มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น และปราชญ์เกษตรจรัสพระพรราชทานโล่รางวัล ในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 16 ราย อาชีพทำนา ได้แก่ นายสันต์ วัฒนกุล จ.อุทัยธานี อาชีพทำสวน ได้แก่ นายอุดม วรปัญญา จ.จันทบุรี อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายดิถก กัญญาศรี จ.ชัยภูมิ อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายทอง หลอม ประโคน จ.บุรีรัมย์ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางอนงค์ ศรีไชยบาล จ.ร้อยเอ็ด อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสมบัติ บุญถาวร จ.กระบี่ อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ จ.ยะลา อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายหนูเคน ทูลคำรักษ์ จ.บุรีรัมย์ อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ ได้แก่ นายอำนาจ เตชะวรงค์กุล จ.นครปฐม สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุริยะ ชวงค์ จ.เพชรบุรี สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จ.กาญจนบุรี สาขาการใช้วิชาการเกษตรที่เหมาะสม ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จ.ลำพูน ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสมสุข เพชรกาญจน์ จ.สงขลา สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จ.ตราด สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่

นายบัณฑิต กุลพฤกษ์ จ.ตราด

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 13 สถาบัน ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องประจักษ์ จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จ.ตรัง กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จ.เชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะหม จ.สุรินทร์ กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเขียงราย จ.เชียงราย กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมันต้มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 จ.หนองบัวลำภู กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น จ.ยโสธร กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพิงบารมี จ.สกลนคร วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางสี จ.ชัยนาท สถาบันเกษตรกรผู้นำฯลฯ ประธาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จ.สกลนคร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพแดง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงสิง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลวังราย จ.พิจิตร

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 7 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด จ.กำแพงเพชร สหกรณ์โคขุน ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่แตงจำกัด จ.เชียงใหม่ สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณจำกัด จ.บุรีรัมย์ สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์เดินรถกระทุมแบนจำกัด จ.สมุทรสาคร สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาสารคามศรีธรรมราชจำกัด จ.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจจำกัด กทม. สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเชื่อนเพชรโค้งช้อยจำกัด จ.เพชรบูรณ์ นอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา คือ 1.นายคำพันธ์ เหล่าวงษ์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2.นายอัฒชะ อดิถาวร เป็น

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
ดีเด่น 3.นายอดิศร เหล่าสะพาน เป็นปราชญ์
เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำ
ชุมชนและเครือข่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศ
โดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีประชาชน
ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากเสร็จ
สิ้นพิธีประชาชนได้เข้ามาเก็บข้าวเปลือกอย่าง
คึกคักโดยส่วนใหญ่ต้องการนำบูชา และเพาะ
ปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนประชาชนที่ไม่
สามารถเข้าแย่งเมล็ดข้าวได้ทัน ก็มีพ่อค้าหัวใส
นำข้าวที่แย่งมาได้มาขายในราคาเมล็ดละ 2 บาท
บ้างก็ 5 เมล็ด 20 บาท และ 9 เมล็ด 20 บาท
โดยพ่อค้าที่ได้เมล็ดข้าวมาขายบอกว่าปีนี้เมล็ด
ข้าวมีจำนวนมาก พระยาแรกนาหว่านข้าวเยอะ
ที่สำคัญอากาศร้อนคนมาน้อยกว่าทุกปี



สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ พร้อมด้วยเจ้าหลานเธอ 2 พระองค์ ในวาระพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 9 พ.ค.

**พระโคกินเหล้า
ซีศก.จะรุ่งเรือง**
‘สมเด็จพระบรมฯ’เสด็จพระ
ราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้า
หลานเธอ 2 พระองค์ ในวาระ
พระราชพิธี อ่านต่อหน้า 16

● **พระโค** ต่อจากหน้า 1

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เศษคำพยากรณ์ การเสด็จทวยพระยาแรกนาหีบค้ำนุ่งแดงกาย ได้ 5 คืบ ชั่วปริมาณน้ำปีนี้จะมีพอดี ข้าวกล้าในนาได้ผลบริบูรณ์ดี ผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินข้าว ข้าวโพด งามน้ำและเหล้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์ดี ภัทธานหาร ผลาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวก การค้าขายต่างประเทศดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 พ.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มายังพลับพลาที่ประทับ เพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2559

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของ

ทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา โดยพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค.2559 และพระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยประกอบพระราชพิธี ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ในระหว่างช่วงเวลา 08.29-09.09 น. ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา คือ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ น.ส.อมรรัตน์ แฉวงโสภานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และว่าที่ร.ต.หญิงณฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน เทพีคู่หาบทองเงิน ได้แก่ น.ส.นันทินี ทองคงเฮ้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และน.ส.ณมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนพระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล มีพระโคสำรองคือ พระโคพอและพระโคเพียง

เมื่อเวลา 09.09 น. พระยาแรกนา เสียขี้

นุ่งหีบและพระโกกนเสี้ย และนายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ที่ราบบึงกรมชลประทานการ พยกรณ์ เสี่ยงทายฝ่ามุ้งของพระยาแรกนา และพระโกกนเสี้ย ว่า พระยาแรกนาเสี่ยงทาย หีบฝ่ามุ้งแดงกาย หีบได้ฝ่า 5 ทับ พยกรณ์ ว่า น้ำในปีนี้จะมามีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเสี้ย พระโค ผลเสี้ยทาย พระโกกนข้าว ข้าวโพด งา น้ำ หนุ่ย และเหล้า ซึ่งผลเสี้ยทายกล่าวว่ ถ้าพระโกกนข้าวหรือข้าวโพด พยกรณ์ว่า ชัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี ถ้าพระโกกน ถั่วหรืองา พยกรณ์ว่า ผลาหาร ภัทยาหารจะ อุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโกกนน้ำและหนุ่ย พยกรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ชัญญาหาร ผลาหาร ภัทยาหาร มังสาหารจะ อุดมสมบูรณ์ดี และถ้าพระโกกนเหล้า พยกรณ์ ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่าง

ประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

หลังจากเสร็จพิธีในโอกาสเดียวกันนี้มี เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น แห่งชาติ ประจำปี 2558 เข้ารับพระราชทาน โลรางวัลพระราชทาน ได้แก่ เกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 16 สาขา อาชีพ คือ 1.สาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นาย สันศักดิ์ วัฒนกุล จ.อุทัยธานี 2.สาขาอาชีพทำ สวน ได้แก่ นายอุดม วรรณรัฐ จ.จันทบุรี 3. สาขาอาชีพไร่นา ได้แก่ นายฉลิภัก ภิญญศิริ จ.ชัยภูมิ 4.สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายทอง หลอมประโคน จ.บุรีรัมย์ 5.สาขา อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางอนงค์ ศรีไชยบาล จ.ร้อยเอ็ด 6.สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสมบัติ บุญถาวร จ.กระบี่ 7.สาขา อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายชนชัย นฤเสวตานนท์ จ.ยะลา

8.สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จ.ประจวบคีรีขันธ์ 9.สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายหนูเคน ทูลคำ จ.บุรีรัมย์ 10.สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลา สวายงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายอำนาจ เศษะวงศ์สกุล จ.นครปฐม 11.สาขาอาชีพ ไร่ฟาร์ม ได้แก่ นายสุริยะ ชูวงศ์ จ.เพชรบุรี

12.สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายพัฒนพงษ์ มงคลกาญจนคุณ จ.กาญจนบุรี 13.สาขาการใช้วิชาเกษตรที่ดี เหมาะสม ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จ.ลำพูน 14.ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกร ได้แก่ นายสมสุข เพชรกาญจน จ.สงขลา 15.สมาชิก กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์ พิริยะ จ.ตราด 16.สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายบัณฑิต กุลพฤกษ์ จ.ตราด

ส่วนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 13 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเกษตรกร ทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนารองประดิ จ.อุตรดิตถ์ 2.กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่ม เกษตรกรทำสวนคนเมา จ.ตรัง 3.กลุ่ม เกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ โป่งน้ำร้อน จ.เชียงใหม่ 4.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยง สัตว์ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม ครอบวงจรบ้านกะหม จ.สุรินทร์ 5.กลุ่มเกษตรกร ทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย จ.เชียงราย 6.กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป ปลาบ้านห้วยบง 2 จ.หนองบัวลำภู

7.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น จ.ยโสธร 8.กลุ่มผู้เกษตกร ได้แก่ กลุ่มผู้เกษตกร โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จ.สกลนคร 9.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง จ.กาฬสินธุ์ 10. สถาบันเกษตรกรผู้นำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตร สมบูรณ์ จ.สกลนคร 11.ศูนย์ส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง จ.กาฬสินธุ์ 12.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริม และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจัวราย จ.พิจิตร 13. วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ จ.ชัยนาท

ด้านสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ 1.สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปางศิลาทอง จำกัด จ.กำแพงเพชร 2.สหกรณ์ โคนม ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จ.เชียงใหม่ 3.สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์ เคนรถกระทุ่มแบบจำกัด จ.สมุทรสาคร 4.

สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด จ.บุรีรัมย์ 5.สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพมหานคร 6.สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด จ.นครศรีธรรมราช 7.สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรโขง ช่อย จำกัด จ.เพชรบุรี

สำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา คือ 1.สาขาปราชญ์ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายคำพันธ์ เหล่าวงษ์ 2.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายอัคระ ชิตติถาวร และ 3.สาขาปราชญ์ เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นาย อภิศร เหล่าสะพาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศโดย รอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีประชาชน เริ่มทยอยมาร่วมงานตั้งแต่เช้า และเพิ่มขึ้นต่อ เนื่องเมื่ออากาศจะร้อนกว่าทุกปี หลังจากเสร็จ พิธีประชาชนก็กรูเข้าเก็บเมล็ดข้าว นำไป เพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อการใดหว่าน เพราะเป็น สัญลักษณ์ว่า เมืองไทยได้เข้าสู่หน้าฝนและเข้าสู่ การทำนาอย่างสมบูรณ์แบบ

ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถเข้าแย่งเมล็ด ข้าวได้ทัน ก็มีพ่อค้าหัวใส นำข้าวที่ขังแย่งได้ มาขายในราคามล็ดละ 2 บาท บ้าง 5 เมล็ด 20 บาท และ 9 เมล็ด 20 บาทบ้าง โดยพ่อค้า ที่ได้เมล็ดข้าวมาขายบอกว่าปีนี้เมล็ดข้าวมี จำนวนมาก

‘พระโคกน น้ำกับเหล้า น้ำบริบูรณ์ ค้าขายดีขึ้น

สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯเสด็จพระ
ราชดำเนินในการพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจำปี ♦ อ่านต่อหน้า 9

น้ำบริบูรณ์ □ ต่อจากหน้า 1

2559 เฝยพระยาแรกนาเสี่ยงทายหีบค้ำนึ่ง
แต่งกายได้ห้าสิบ พยากรณ์น้ำในปีนี้มี
ปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์
และผลาหาร-มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
ขณะที่พระโคเลือกกินข้าว-ข้าวโพด-งา-น้ำ-
หญ้า-เหล้า ทำนายน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์
การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจ
รุ่งเรือง

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 9 พ.ค. ที่
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ไปยังพลับพลาพิธีท้องสนาม
หลวงพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในการพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2559 ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนหกเนื่องจาก
เป็นระยะที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นทำนา
ที่เป็นอาชีพหลักของคนไทยเพื่อความเป็น
สิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกร โดยมี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อม
พร้อม



สำหรับปีนี้ นายธีรภัทร ประสุตลิต
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่
พระยาแรกนา น.ส.อมรรัตน์ แจวงโสภา นัก
วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และ ว่าที่ ร.ด.หญิงณฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน ทำ
หน้าที่เทพีคู่หาบทอง น.ส.นันท์นิ ทองคงเหย้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรม
ส่งเสริมการเกษตรและ น.ส.จมาพันธ์ สุพรม
อินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่เทพีคู่หาบทองเงิน
ขณะที่พระโคที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีฯ
นั้นทางกรมปศุสัตว์ได้เตรียมพระโคไว้ 2 คู่ พระ
โคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคขุน
ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอและพระ
โคเพียง

ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้าไป
พระราชพิธีมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,667 กิโลกรัม
ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ ได้แก่ ปทุม
ธานี, สังข์หยดพัทลุง, ขาวดอกมะลิ 105, กข
57, กข 41, กข 61, กข 6 และข้าวไร่ 3 พันธุ์
ได้แก่ ดอกพะยอม, ชิวเม้งจัน และลิ้มผัว โดย
ส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพิธีและจัดเป็น
พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุใส่ซอง
ขนาดเล็กเพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่าง ๆ แจกจ่าย
เกษตรกรรับไปเป็นขวัญและสิริมงคลในการ
ประกอบอาชีพ ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งหมด

สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จฯ
แทนพระองค์ไปในการพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธี
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
โดยมีเหล่าพลกนิกรมา
เฝ้าฯรับเสด็จจำนวนมาก

ทางกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตนำไปปลูกไว้ที่พื้นที่ในฤดูกาลปี
2559 เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่
สู่เกษตรกรต่อไป

ในส่วนการเสี่ยงทายในพระราชพิธีฯ
ประกอบด้วย 2 ช่วง คือ ช่วงแรกพระยาแรกนา
ตั้งสัตยาธิษฐานหีบค้ำนึ่งห้าถุงเดิมเป็น
ผ้าลายมีด้วยกัน 3 ผืน คือ หกสิบ ห้าสิบและ
สี่สิบ ค้ำนึ่งนี้จะวางเรียงบนโดกมีผ้าคลุมเพื่อ
ให้พระยาแรกนาหีบ โดยผลการเสี่ยงทาย
ในปีนี้นั้นพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยง
ทายหีบค้ำนึ่งแต่งกายได้ห้าสิบ พยากรณ์ว่า
น้ำในปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะ
ได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหารจะอุดม
สมบูรณ์ดี

ช่วงที่สองเป็นการไถหว่านซึ่งจะเป็น
การไถดะไปโดยรี 3 รอบเพื่อพลิกดินให้เป็น
ก้อนไถโดยขวาง 3 รอบ เพื่อย่อยดินให้ละเอียด

พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชและโลกบ่ออีก 3 รอบเพื่อกลบเมล็ดพันธุ์พืชลงในดิน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการไถแล้วเป็นการเลี้ยงทายของกิน 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ซึ่งพระโคเลือกกินข้าว ข้าวโพด พยากรณ์ว่า รัชญาหารผลาหารจะบริบูรณ์ดี พระโคกินงาพยากรณ์ว่า ผลาหารภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินน้ำพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร รัชญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

อย่างไรก็ตามในวันนี้ยังเป็น “วันเกษตรกรประจำปี” มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นและปราชญ์เกษตรเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 16 ราย อาชีพทำนา ได้แก่ นายสันต์ วัฒนกุล จ.อุทัยธานี อาชีพทำสวน ได้แก่ นายอุดม วรปัญญาธิ จ.จันทบุรี อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายฉัตร ภูัญญาธิ จ.ชัยภูมิ อาชีพไร่สวนผสม ได้แก่ นายทอง หลอมประโคน จ.บุรีรัมย์ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางอนงค์ ศรีไชยบาล จ.ร้อยเอ็ด อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสมบัติ บุญถาวร จ.กระบี่ อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายชนธัญ นฤเสวตานนท์ จ.ยะลา

อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายหนูเคน ทูลคำรักษ์ จ.บุรีรัมย์ อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ ได้แก่ นายอานวย เดชะวงศ์สกุล จ.นครปฐม สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุริยะ ชูวงศ์ จ.เพชรบุรี สาขาการพัฒนากาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จ.กาญจนบุรี สาขาการใช้วิชาการเกษตรที่เหมาะสม ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จ.ลำพูน ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสมสุข เพชรกาญจน์ จ.สงขลา สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จ.ตราด สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายบัณฑิต กุลพฤกษ์ จ.ตราด

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 13 สถาบัน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาร้อยประคู้ จ.อุดรดิตถ์ กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จ.ตรัง กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จ.เชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทาม จ.สุรินทร์ กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิทยาลัยชุมชนชมรมปลาเชิงทราย จ.เชิงทราย กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 จ.หนองบัวลำภู กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างเป็น จ.ยโสธร กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทำนุหญิงจันทิมาพิ่งบารมี จ.สตูลนคร

วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลิ้อ จ.ชัยนาท สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้กษชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จ.สตูลนคร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคงลิ่ง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลวังทราย จ.พิจิตร

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 7 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด จ.กำแพงเพชร สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่แดงจำกัด จ.เชียงใหม่ สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณจำกัด จ.บุรีรัมย์ สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์เดินรถกระท่อมบ้านจำกัด จ.สมุทรสาคร สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์ รพ.มหาธาตุนครศรีธรรมราชจำกัด จ.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตำรวจจำกัด กทม. สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรโขงข่อย

จำกัด จ.เพชรบุรี

นอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเพื่อเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา คือ 1.นายคำพันธ์ เหล่าวงษ์ สาขาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2.นายอัคระ ธิติถาวร สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และ 3. นายอดิศร เหล่าสะพาน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธี ประชาชนต่างก็วิ่งเข้าไปเก็บข้าวเปลือกและสิ่งของที่ใช้ประกอบในการพระราชพิธีฯครั้งนี้เพื่อนำกลับไปบูชาและเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอยู่ยักกัก

ขณะที่เกษตรกรในหลายจังหวัด อาทิ ที่ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สงขลา และ นครปฐม ได้ถือฤกษ์วันพืชมงคลลงมือไถนา เพาะปลูกพืชผัก และ ผลไม้ เพื่อเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกัน

วันเดียวกันเมื่อเวลา 10.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เนื่องในวันพืชมงคลเพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการฯโดยมีนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังในฐานะผอ.โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อธิบดีกรมและผู้แทนกรมต่าง ๆ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สมาชิกผู้รับามสวนจิตรลดา ผู้แทนครูบัญชีดีเด่น ผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศร่วมพินคนเฝ้าฯรับเสด็จ.



ภาพชุด
พระราชพิธี
พืชมงคลฯ
หน้า...2

ภาพพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ



ที่มา เดลินิวส์ 10 พ.ค. 59 น. 1, 9, 2 (3)



ที่มา เดลินิวส์ 10 พ.ค. 59 น. 1, 9, 2 (4)



ที่มา เติลนิวส์ 10 พ.ค. 59 น. 1, 9, 2 (5)

TRUBB วิ่งเทิร์นอะราวด์ งบ Q1 กระฉูด-จ่อล้างขาดทุน



วรวเทพ วงศ์วัชรกุล

วรวเทพ - TRUBB ถึงเวลาเทิร์นอะราวด์ จับตาไตรมาส 1/2559 พลิกบวก จากไตรมาสก่อนขาดทุนยับ ขานรับราคา ยางพาราโลกขาขึ้นแตะกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม จาก ปีก่อนหลุด 30 บาทต่อกิโลกรัม งานนี้หนุนธุรกิจทุก ภาคส่วนโตฉลุย เร่งขยายปีธุรกิจเต็มสูบ ทั้งปี 2559 พลิกกำไรเดืน เล็งล้างขาดทุนสะสม หวังจ่ายปันผล ได้ในที่สุด โบรกชี TRUBB กำไรงาม-ต่ำ บุกแวลู 2.21 บาท

นายวรวเทพ วงศ์วัชรกุล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ →→→ **อ่านหน้า 2**

TRUBB (ต่อจากหน้า 1)

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางขึ้นและผลพลอยได้จากยาง เปิดเผยกับ "หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น" ว่า ภาพธุรกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา และผลประกอบการจะเติบโตในลักษณะ "เทิร์นอะราวด์" นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

● ไร่รับ Q1 พลิกกำไร

โดยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2559 คาดผลงานพลิกบวก เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2558 ที่ขาดทุนสุทธิ 78.20 ล้านบาท และไตรมาส 1/2558 มีกำไรสุทธิที่ 7.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้เพิ่มขึ้น ตามราคายางพาราโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแตะระดับที่กว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม (ณ ระดับราคาที่เราสร้างผลกำไรเฉลี่ยที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม) เมื่อเทียบกับปี 2558 ราคายางพาราโลกทำระดับต่ำสุดหลุดที่ 30 บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับกลยุทธ์ของดำเนินธุรกิจของ TRUBB บริษัท ยังคง 1. มองหาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกกว่า มีปริมาณเพียงพอ คู่แข่งน้อยราย เพื่อได้ต้นทุนที่ถูกกว่า สร้างกำไรเพิ่มขึ้น 2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ BACK OFFICE และปรับเปลี่ยนระบบ IT ให้ทันสมัย ลดพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 3. เพิ่มยอดขายโดยการแยก Segment ของตลาดให้ชัดเจน 4. สร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ให้แตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้า เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า หลีกเลี่ยงการทำสงครามราคา และหยุดการผลิตโรงงานที่ผลิตไม่คุ้มทุน

● ธุรกิจทุกภาคส่วนสดใส

พร้อมกันนี้จากราคายางพาราโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นยังทำให้ธุรกิจทุกภาคส่วนในปี 2559 มีกำไรเพิ่มขึ้นด้วย นำโดย "ธุรกิจยางขึ้น" คิดเป็นสัดส่วน 70.14% ของยอดขาย ซึ่งสิ้นปี 2558 ที่มีกำไรก่อนภาษีที่ 18 ล้านบาท เพราะบริษัทควบคุมต้นทุนการผลิต ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และส่งผลให้ต้นทุนขายลดลง แม้ราคายางขึ้นจะลดลงแต่บริษัทสามารถขายได้ในราคาสูงกว่าราคายางโดยเฉลี่ย เนื่องจากกลุ่มบริษัทเป็นผู้นำจำหน่ายขึ้น ปัจจุบัน

มีโรงงานรวม 7 โรงงาน กำลังการผลิตเต็มที่มีประมาณ 230,000 ตันต่อปี

ส่วน "กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง" คิดเป็นสัดส่วน 14.96% ของยอดขาย สิ้นปี 2558 มีกำไรก่อนหักภาษี 146 ล้านบาท มียอดผลิตเพิ่มขึ้น 10% และรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 13% จากฐานลูกค้าประเทศจีนและการขยายตลาดล่าสุดบริษัทจำหน่ายในประเทศ 5% และต่างประเทศ 95% มีตลาดที่สำคัญ อาทิ จีน ประเทศแถบเอเชียใต้ และประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ล่าสุดมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตเต็ม 24,000 ตันต่อปี


สำหรับแผนลงทุนในปี 2559 จะผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อาทิ หมอนข้างยางพารา หมอนรองคอ หมอนหนุนหลัง นอกจากนี้มีแผนงานที่จะเพิ่มกำลังการผลิตหมอนยางพาราอีก 100% ให้มีกำลังการผลิตเป็น 100,000 ใบต่อเดือน

ขณะที่ "กลุ่มสวนยางพารา" คิดเป็น 0.51% ของยอดขาย โดยปี 2559 คาดจะเลิกมีกำไร จากสิ้นปี 2558 ขาดทุนก่อนภาษีที่ 59 ล้านบาท ส่วน "กลุ่มยางแห้ง" สิ้นปี 2558 ขาดทุนก่อนภาษีถึง 101 ล้านบาท และเนื่องจากธุรกิจนี้ไม่สร้างกำไร ล่าสุดได้ขายธุรกิจทิ้งเพื่อลดภาระหนี้ที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

● ล้างล้างขาดทุน-ปันผล

นายวรวเทพ กล่าวเสริมว่า ทั้งปี 2559 มั่นใจจะพลิกแดนบวก และรายได้จะปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนสุทธิที่ 76.20 ล้านบาท และ รายได้รวมที่ 8.99 พันล้านบาท โดยปี 2559 บริษัทจะนำกำไรจากการดำเนินงานไปทยอยล้างขาดทุนสะสมให้ทั้งหมดรวมที่ 198.60 ล้านบาท เพื่อที่จะพิจารณาจ่ายปันผลให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนโยบายเป็นลำดับต่อไป

"หากดูจากงบการเงินเฉพาะกิจ (งบเดี่ยว) สิ้นปี 2558 บริษัทก็พอมักกำไรสะสมที่ 33.82 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ แต่การจ่ายปันผลต้องพิจารณาถึงจังหวะและโอกาสด้วย ส่วนกรณีที่บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสูงถึง 342.17 ล้านบาทนั้น จะนำไปล้างขาดทุนสะสมเลยหรือไม่ ปัจจุบันยังไม่เห็นแผน" นายวรวเทพกล่าว

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง คงให้ความ
เห็นว่า แนะนำ "ซื้อสะสม" หุ้น TRUBB คาดราคา
หุ้นผ่านจุดต่ำสุด และราคาหุ้นมีทิศทางขาขึ้นตามราคา
ยางพาราโลก ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ปัจจัยพื้นฐาน
ของ TRUBB เริ่มฟื้นตัว และกลับมา "เกิร์นอะรเวด"
ในปี 2559 ปัจจุบันราคายังต่ำกว่ามูลค่า ทางบัญชี (Book
Value) ที่ระดับ 2.21 บาท แนะนำ "ซื้อ" 

ที่มา ทันหุ้น 9 พ.ค. 59 น. 1, 2 (2)

ข้อ'ยางพารา'ทำถนน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวถึงแผนการนำน้ำยางพาราดิบมาเป็นส่วนผสมกับยางมะตอย เพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมถนน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยราชการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำว่าแต่ละปีกรมได้งบประมาณในการก่อสร้างและพัฒนาถนนรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท

ในปีนีเตรียมวงเงินไว้ประมาณ 9,000 ล้านบาท ซื่อน้ำยางพาราแอสฟัลต์ซึ่งเป็นน้ำยางพาราที่ผสมกับยางมะตอยดิบจากผู้ผลิต ตั้งเป้าที่จะเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางพาราแอสฟัลต์เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 ตัน ซึ่งมีปริมาณที่สูงกว่าปี 2558 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 10,000 ตัน คิดเป็นวงเงิน 6,000 ล้านบาท และหากมีงบประมาณเหลือก็อาจปรับปรุงถนนเพิ่มอีกประมาณ 800 ตัน

ส่วนความคืบหน้าโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์เชื่อม 'สมุทรปราการ-สมุทรสาคร' วงเงินลงทุน 50,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธ.ค. 2559

ทหารลุยสร้างถนนยางพารา3จว.ได้

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.อ.วีระศักดิ์ ทองอร่าม หัวหน้ากองบังคับการควบคุมหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจเปิดเผยว่า การปฏิบัติงานโครงการ กำลังสร้าง และปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 37 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการก่อสร้างถนนดังกล่าวได้นำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างด้วยนั้น มีหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 1 รับผิดชอบในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 7 เส้นทาง 7 อำเภอ ระยะทางรวม 29.93 กิโลเมตร (กม.) ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วในหลายเส้นทาง

“หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 2 รับผิดชอบในพื้นที่ จ.ปัตตานี จำนวน 8 เส้นทาง 8 อำเภอ ระยะทางรวม 26.20 กม. ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมยานพาหนะและเครื่องมือช่าง เพื่อเตรียมออกปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่

ชำรุดในพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบในพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 8 เส้นทาง 8 อำเภอ ระยะทางรวม 37.05 กม. ดำเนินโครงการไปแล้ว ผลรวม 10.95% จากแผนงาน 9.04%” พ.อ.วีระศักดิ์กล่าว และว่า หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 6 เส้นทาง 6 อำเภอ และ จ.ปัตตานี จำนวน 4 เส้นทาง 4 อำเภอ รวมจำนวน 10 เส้นทาง ระยะทางรวม 41.635 กม. และหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจรับผิดชอบในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 4 เส้นทาง พื้นที่อำเภอ นาทวี, เทพา, สะบ้าย้อย และจะนะ ระยะทาง 2.40 กม.

พ.อ.วีระศักดิ์กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนทั้ง 37 เส้นทางเป็นถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา ซึ่งจากการวิจัยและทดสอบพบว่าจะทำให้ถนนมีความทนทานและยืดอายุการใช้งานมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศด้วย

สวนยางโอตราขายได้หด ประกาศขายเครื่องรีด

นายนิത്യ มูลเมือง เกษตรกรชาวสวนยางพาราหมู่ 9 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน ยางแผ่นที่ตลาดกลางภาคได้ กก.ละ 60 บาท แต่ในตลาดท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ราคาประมาณ กก.ละ 40 บาท ยังไม่ถึง 50 บาท ด้วยการกำหนดเกณฑ์มากมาย ทำให้ได้ราคาถูกลงกว่า ดังนั้นจึงทำให้ชาวสวนยางพะเยาไม่มีใครทำยางแผ่นขาย ตลาดท้องถิ่น

ถิ่นจึงมีเพียงยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางขายทุกๆ 3 วันเท่านั้น เมื่อไม่มีการทำยางแผ่นขายเหมือนที่ผ่านมา เกษตรกรเจ้าของสวนยางหลายแห่งขณะนี้ประกาศขายเครื่องรีดแผ่นยางกันจำนวนมาก โดยขายในราคาเครื่องละประมาณ 10,000 บาท เป็นราคาที่ลดลงจากราคาซื้อเดิมถึงร้อยละ 50 จาก 18,000-20,000 บาท

นายนิത്യกล่าวต่อว่า เดิมเกษตรกรชาวสวน

ยางมีรายได้ต่อวันเฉลี่ยวันละ 2,000-3,000 บาท แต่หลังจากประสบปัญหาราคายางพาราคดต่ำเหลือรายได้เพียงวันละ 200-300 บาท โดยดการจ้างแรงงานกรีดยาง เจ้าของสวนหันมากรีดยางเองเพราะรายได้น้อย หากจ้างแรงงานก็ต้องแบ่งกับแรงงานทำให้รายได้ไม่เพียงพอ การกรีดยางเองเมื่อไม่ทำยางแผ่นจึงนิยมทำยางก้อนถ้วย สามารถขายได้ทุก ๆ 3 วัน ถือว่ายังโชคดีกว่าไม่มีรายได้เลย หากในอนาคตราคายางพาราแผ่นดิบในตลาดกลางสูง กก.ละ 80-90 บาท ชาวสวนยางพะเยาอาจจะหันมาทำยางแผ่นอีกครั้ง เพราะราคายางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่นมีโอกาสสูงถึง 50-60 บาท แต่ขณะนี้การขายยางก้อนถ้วยคุ้มค่ากว่าการทำยางแผ่น

แผนเกษตรกรชี้ซ้ำ 5 ปีซ้อน!

● ธปท.ชี้แผ่รายได้ลดต่อเนื่องสวนยุค “อยู่ที่กินดี”

แบงก์ชาติชี้ภัยแล้ง-ต่างประเทศเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตา ระบุเกษตรกรไทยยังซ้ำหนัก รายได้ลดลงต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี นับปีนี้เป็นปีที่ 5 หลังไตรมาสแรกปี 59 รายได้ลดลงอีก 9% ขณะที่ส่งออกยังมีปัญหาจากเศรษฐกิจโลกฟื้นช้า ยันค่าเงินบาทแข็งยังไม่ลดความสามารถการแข่งขัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปีนี้ ธปท. ได้ประเมินความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยล่าสุดว่า 2 เรื่องที่ต้องติดตามในขณะนี้คือ ความเสี่ยงจากภัยแล้งที่อาจจะลากยาวกว่าที่คาดไว้ โดยต้องติดตามว่าฝนจะตกในช่วงกลางเดือนนี้ ตามที่ได้มีการพยากรณ์ไว้หรือไม่ เพราะจะกระทบต่อเนื่องถึงปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และรายได้ของเกษตรกร อีกประเด็นหนึ่งคือ ความเปราะบางของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของประเทศหลักๆ

ของโลกซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนของตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ทั้งนี้ ตัวเลขล่าสุดเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา รายได้เกษตรกรหดตัว 11.1% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนตามการหดตัวของผลผลิต โดยในเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัว 9.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยและข้าวนาปรังน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะข้าวนาปรังที่โดยปกติจะมีผลผลิตออกมากที่สุดในเดือน มี.ค. ของทุกปี

ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรรวมหดตัวลดลงเหลือติดลบ 1.7% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนตามราคาข้าวหอมมะลิที่ปรับลดลงเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้นและราคาขางพาราที่แม้จะมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากการเข้าสู่ช่วงฤดูผลิตใบ แต่อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือไตรภาคี ขางพาราระหว่างประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ในการจำกัดปริมาณการส่งออกขางพารา ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-ส.ค.2559 ทำให้การส่ง

ออกขางพาราจะอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าระยะเดียวกันปีก่อนส่งผลให้โดยรวมแล้วรายได้เกษตรกรในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 หดตัว 9.0% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพิ่มเติมว่าตัวเลขของ ธปท. ยังระบุว่ารายได้ของเกษตรกรไทยเฉลี่ยรายปี

ได้ลดลงต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี และถ้าปีนี้ลดลงอีกจะเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยลดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2555 รายได้เกษตรกรไทยเฉลี่ยรายปีลดลงประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ต่อมาในปี 2556 ลดลงอีกประมาณ 1.7% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ปี 2557 รายได้เกษตรกรไทยเฉลี่ยรายปีลดลง 5.7% ขณะที่ปีที่ผ่านมา ปี 2558 รายได้เฉลี่ยรายปีของเกษตรกรไทยลดลงสูงสุด 10.5% โดยการปรับตัวลดลงของรายได้เกษตรกรมาจากทั้งด้านราคาและปริมาณ เพราะในช่วงหลังประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของรายได้ของเกษตรกรไทยส่งผลให้การใช้จ่ายโดยรวมไม่ฟื้นตัวอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์

ขณะที่ความเสี่ยงจากต่างประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผลต่อเนื่องถึงภาคการส่งออกของไทย ขณะที่ยังก่อให้เกิดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย และค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อโลกยังทรงตัวในระดับต่ำ สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน

โดยเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในภาพรวมเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ฟื้นตัวช้าลงจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอลง ทั้งในกลุ่มประเทศ G8 และเอเชียที่ไม่รวมจีน โดยเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วฟื้นตัวช้าลง โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอตัวลงตามการบริโภครวม ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวลงเช่นกัน โดยหลักมาจากการบริโภครวมที่ชะลอตัวสอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลง กอปรกับการส่งออกที่ยังคงหดตัวต่อเนื่อง เศรษฐกิจ

กลุ่มยูโรโซนฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกที่อ่อนแอยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจ

สำหรับเศรษฐกิจจีน เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ปรับดีขึ้นบ้างจากผลของมาตรการดูแลเศรษฐกิจของทางการจีนในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การลงทุนปรับดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้การบริโภครวม

ในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในภาพรวม เศรษฐกิจประเทศเอเชียที่ไม่รวมจีน ยังคงอ่อนแอลงจากภาคการส่งออกที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องจาก เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ยังอ่อนแอ ประกอบกับการบริโภคที่ชะลอลงจากปัจจัยรายได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงความมั่งคั่งของครัวเรือนที่ปรับลดลงตามราคาสินทรัพย์ทั้งในตลาดหุ้นและราคาบ้าน โดยเฉพาะฮ่องกงและสิงคโปร์

ทั้งนี้ ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทในเดือน เม.ย. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.5 จากสิ้นเดือนก่อน แต่ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (NEER) อยู่ที่ 105.31 อ่อนค่าลง 0.1% จากสิ้นเดือนก่อน แสดงถึงความสามารถในการส่งออกที่ยังทรงตัว.

ราคายาง

ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559
 กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	64.20	63.95	64.40	64.15
ชั้น 2	63.60	63.35	63.80	63.55
ชั้น 3	63.05	62.80	63.25	63.00
ชั้น 4	62.75	62.50	62.95	62.70
ชั้น 5	62.30	62.05	62.50	62.25

ยางแท่ง

STR5L	68.00	67.75	68.20	67.95
STR20	52.50	52.25	52.70	52.45
น้ำยางข้น 60%	43.25	43.00	43.45	43.20

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง